

สมภพสวัสดิ์สง่า

ปลาทอง

ศิษย์เก่าที่เราจะพาไปรู้จักฉบับนี้คนแรกเป็น ชายหนุ่ม ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ครับ กตัญญู ตั้งใจศึกษาหาความรู้ทุกๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดี หรือไม่ดี และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างงดงามในวันนี้



นายจุลจักร จันทรล้อน เป็นบุตรชายคนโตของนายถวัลย์ และนางชัชฉัญญา มีพี่น้องรวมกันทั้งหมด 3 คน



ต้นเรียนจบชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนกุตจับประชาสรรค์ แล้วไปต่อ ม.ปลายที่โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ช่วงมัธยม ได้เคยรับทุนอะไรไหม ทุนของจากญี่ปุ่น, ทุนทักษิณ นอกจากนั้นยังเป็นคนที่ทำกิจกรรมต่างๆ มากมายอย่างเช่น ผู้นำนักเรียนด้านต่อต้านยาเสพติด, ประธานนักเรียน นักเรียนดีเด่น, วิ่ง 100 และ 200 เมตร

หลังจากนั้นต้นก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในสาขา Food engineering คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ปัจจุบันเป็นสาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการเรียนเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักร การประยุกต์ใช้เครื่องจักร Process การผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร หลักการด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหาร ใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของการผลิตอาหารในรูปแบบต่างๆ

ซึ่งเหตุผลที่ต้นเลือกเรียนสาขานี้เพราะว่า เพราะในอนาคตเป็นสิ่งที่จะต้องอย่างแน่นอน ทุกคนต้องบริโภคอาหารที่เป็นของดีมีคุณภาพ ต้องการความรวดเร็ว เพราะหลายคนทำงานแข่งขันกับเวลา รวมทั้งทุกบริษัทต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงซึ่งวิศวกรรมอาหารสามารถทำได้ดีเยี่ยม

ต้นยังได้เล่าถึงประสบการณ์อันมีค่าระหว่างที่เขาศึกษาอยู่ที่ มทร.ธัญบุรี ด้วยความประทับใจว่า ที่ราชวมงคล(มทร.ธัญบุรี) สอนทุกๆ อย่างไม่ว่าวิชาเรียนหรือการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต เพื่อนๆ รุ่นพี่รุ่นน้องทุกๆ คนรักใคร่ปรองดอง ช่วยกันปกป้องดูแลและสนับสนุนให้เข้มแข็ง นอกจากนั้นยังได้ทำกิจกรรมมากมาย เช่นร่วมก่อตั้งชมรมวิศวกรรมอาหารเป็นประธาน 2 ปี, เป็นประธานฝ่ายกิจกรรมของสโมสรคณะ, อนุนายกคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร, อนุนายกศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, และอื่นๆ อีกมากมายเช่นร่วมแข่งขันกีฬา และเป็นผู้นำโครงการเทเหล้าเผาบุรีเป็นต้น

นอกจากความรู้แล้ว ราชวมงคลยังได้พัฒนาความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การพูด ประชาสัมพันธ์ การแก้ปัญหาในหลายๆ เรื่อง ฝึกความอดทน ความกดดันต่างๆ ซึ่งส่งผลมาสู่การเป็นนักศึกษาที่ดี และพร้อมเข้าสู่ชีวิตการทำงาน และการใช้ชีวิตจริงในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากนัก 4 ปีในมหาวิทยาลัย ผมยึดหลักในการเรียนว่า เรียนให้เข้าใจ ในรายละเอียดของแต่ละวิชา นำมาคิดประยุกต์ว่าเราสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้าง ส่งผลถึงเกรดที่ดี และเป็นตัววัดผลจริง ไม่มุ้งมิ้งแข่งขันกับเพื่อน ในทางกลับกันคือช่วยกันเรียนเพราะเราต้องการความรู้ไม่ใช่เกรดเพียงอย่างเดียว แบ่งเวลาทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนๆ จากต่างสาขา ต่างคณะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้รอบตัวซึ่งเป็นสิ่งที่จำต้องใช้ในอนาคต

ตอนนี้ ต้น เป็นผู้บริหารการผลิตโรงงานอาหารแปรรูป บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัดมหาชน(CPF)ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเขาทำหน้าที่บริหารจัดการในส่วนของการผลิตทั้งหมด โดยทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรบริหารต้นทุน เพิ่มกำไร ดูแลผู้ได้บังคับบัญชาทั้งหมดของฝ่ายผลิต วางแผนการผลิต ต้อนรับ เจรจากับลูกค้าต่างประเทศ วางแผนกลยุทธ์ในอนาคตเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันทางการตลาด พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต

ซึ่งในอนาคตเขาก็หวังไว้ว่าเบื้องต้นหลังจากเรียนจบ(ขณะนี้ ต้นได้ทุนเรียนต่อปริญญาโท โดยเขาเลือกเรียน School of Environment, Resources And development สาขา Food Engineering and Bioprocess Technology สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย (AIT) ปัจจุบันเรียนได้ 1 ปีแล้ว) ก็คิดว่าคงต้องไปดูแลกิจการของบริษัทในเครือที่ต่างประเทศ



อนาคตกำลังประสบความสำเร็จไปได้ดี แต่ ขายนุ่มคนนี้ก็กลับบอกว่า ความฝันผม ผมต้องการเพียงให้ทุกคนในครอบครัวสบาย มีความสุขตอนนี้ก็ทำได้บ้างแล้วหลังจากทำสำเร็จก็อยากมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง เช่น เรื่องการให้ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเขาในส่วนที่เราทำได้ครับ

นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเรา ชาวทร.ธัญบุรีจริงๆ สุดท้าย ต้นได้ฝากถึง รุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้ว่า การที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนพูดถึงแนวทางที่จะทำให้เรียนได้ประสบความสำเร็จ ว่า เรียนเป็นทีม เรียนเพื่อความรู้ไม่ใช่แค่เกรดเท่านั้น เรียนในที่นี้เราเรียนที่มหาวิทยาลัย นั่นคือ ความรู้ที่มีมากมายหลายอย่างเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุด และ รักกันให้มาก รักอาจารย์ รักราชชมงคล และพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดทั้งเรื่องเรียน กิจกรรม เพื่อน และอีกมากมาย(ทำให้สุดๆ ทุกเรื่อง) ถ้าเราทำได้ ท้ายสุดแล้วเราจะไม่เสียเวลาที่ผ่านมาเลย และจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนถึงทำให้ เขา นายจุลจักร จันทน์ล้วน ประสบความสำเร็จได้จนถึงวันนี้ และก็เชื่อแน่ว่าอนาคตของหนุ่มคนนี้นี้ยังจะอีกยาวไกล

